

# TỈNH ỦY PHÚ YÊN

\*

Số 603 -CV/TU

V/v chủ động ứng phó mưa bão,  
lũ lụt vào mùa mưa

# ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Yên, ngày 02 tháng 11 năm 2023

- Kính gửi:* - Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn;  
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;  
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, với sự nóng lên của trái đất và biến đổi khí hậu trong thời gian qua, gây nên nhiều hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan đã xảy ra ở Việt Nam và thế giới. Hiện nay là thời điểm thường xảy ra giông lốc, mưa bão, sạt lở, lũ lụt... trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, phức tạp, gây thiệt hại lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị:

**1-** Thường xuyên theo dõi chặt chẽ, dự báo diễn biến tình hình mưa bão, lũ lụt theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, phòng tránh thiên tai đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Chủ động có biện pháp phòng tránh và có kế hoạch bảo vệ sản xuất, an toàn công trình hồ, đập, nhất là các hồ, đập xung yếu, công trình đang thi công, sửa chữa ven sông, ven biển đảm bảo an toàn, phù hợp thực tế; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các công tình huống xấu có thể xảy ra.

Căn cứ diễn biến, nguy cơ ảnh hưởng của mưa, bão và thực tế tại địa phương chỉ đạo, chuẩn bị các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho người dân địa phương mình như: Tổ chức chằng, chống kho tàng, nhà cửa, di dời tài sản và người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, vùng ven sông, ven biển có khả năng ảnh hưởng triều cường, sạt lở do bão và mưa lũ, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, chú ý các hộ nuôi trồng thủy sản trên biển và nuôi gia súc, gia cầm ven sông và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng; bố trí nơi neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn. Cử cố các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

**2-** Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị các phương án phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, tập trung rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm,



lượng thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; kịp thời thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn khi xảy ra bão, kiên quyết không để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chú ý việc bảo đảm an toàn các công trình đang thi công và hệ thống hồ, đập. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các quy trình vận hành xả lũ hồ đập theo đúng quy định, bảo đảm vừa khoa học, an toàn hồ, đập, vừa đảm bảo an toàn cho Nhân dân và các công trình, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, nhất là vùng hạ lưu. Sớm thông tin về kế hoạch xả lũ của các hồ đập trên địa bàn tỉnh đến người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó.

**3-** Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo: Lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó kịp thời công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

**4-** Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức chủ động, tự giác phòng, chống bão, lụt, tuyệt đối không được chủ quan lơ là; đồng thời chấp hành, triển khai thực hiện tốt các phương án, biện pháp phòng, chống bão, lũ lụt của cơ quan chức năng và địa phương.

**5-** Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, đưa tin, hướng dẫn Nhân dân chủ động các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; theo dõi cập nhật, kịp thời thông tin diễn biến mưa, bão, lũ lụt... và công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai của các cơ quan chức năng để Nhân dân biết.

**6-** Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, không để bị động bất ngờ; kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vấn đề liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, PTH<sub>ĐTL</sub>.



**Cao Thị Hòa An**